

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๐๑/ ๑



สำนักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สลด.  
ส่ง : กนธ.  
รับที่ : ๕๒๙๐/๖๕  
10 ม.ค. 2565 เวลา 15.00 น.



๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๓๘๘๘๘๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลภาษีอากรซึ่งเป็นศาลชำนาญพิเศษด้านภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งเดิมเป็นอำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรมอื่นที่ไม่ใช่ศาลชำนาญพิเศษด้านภาษีอากร ซึ่งจะทำให้การพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากรเพื่อการจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นของศาลภาษีอากรภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จำเป็นจะต้องพิจารณารอบอัตรากำลังข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แต่เพื่อมิให้เกิดภาระด้านประมาณของประเทศเกินความจำเป็น ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านกำลังคนภาครัฐโดยรวม การพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังจึงควรกำหนดเท่าที่จำเป็น โดยบางลักษณะงานอาจพิจารณาใช้อัตรากำลังพนักงานราชการศาลยุติธรรม ซึ่งมีระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมรองรับไว้อยู่แล้ว และควรทบทวนกรอบอัตรากำลังทั้งหมดในภาพรวม เพื่อวางแผนการใช้รูปแบบอัตรากำลังที่เหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและควรคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๖๗

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๗๑